

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งโต๊ะเตรียมยกร่างกฎหมาย “การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์” ยึดแนวทางชัดเจน โปร่งใส ได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประชุมรับฟังความเห็น (Focus Group) กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง ในการกำกับดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงในประเทศไทยให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นางสาวนุสรา กาญจนกุล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จำนวนมาก และการบริหารจัดการเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรจัดเก็บฯ แต่ละแห่งมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ขออนุญาตนำงานเพลงไปใช้อาจเกิดความยุ่งยากสับสน ดังนั้น เพื่อจัดระเบียบและยกระดับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทยให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์กับทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน และมีมาตรฐานเท่าเทียมกับต่างประเทศ กรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง เพื่อตอบรับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเพลงที่ประเทศไทยมีศักยภาพ”

นางสาวนุสรา กล่าวว่า “การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่สำคัญที่กรมฯ จะนำมาพิจารณาประกอบการยกร่างกฎหมายดังกล่าว โดยกลุ่มองค์กรจัดเก็บฯ กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์ และกลุ่มผู้ใช้งานเพลง ให้การตอบรับที่ดีและเห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยจะเดินหน้าจัดระเบียบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงไทยให้มีศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนตอบรับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเพลงในฐานะเครื่องมือสำคัญภายใต้กลยุทธ์ Soft Power เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลก”

นางสาวนุสรา กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมฯ มุ่งหวังที่จะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วที่สุด เพื่อเร่งแก้ไขและปลดล็อคปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าว ให้การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งานเพลงเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามลิงก์ <https://shorturl.asia/h7mQC> เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไป” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองลิขสิทธิ์ โทร. 02-547-4704